

Bắt đầu tiết kiệm cho con quý vị Nhu cầu hiện tại và tương lai

Dù con quý vị là trẻ sơ sinh, đang đi học hay đang chuyển tiếp sang dịch vụ dành cho người trưởng thành, hãy bắt đầu tiết kiệm ngay để giúp xây dựng cho con một tương lai an toàn hơn bằng tài khoản ABLE của Tiểu bang Maryland. Tài khoản ABLE của Tiểu bang Maryland là một cách tiết kiệm chi phí và có lợi về thuế dành cho những người khuyết tật đủ điều kiện cũng như gia đình của họ để tiết kiệm và đầu tư tiền nhằm chi trả các chi phí liên quan đến sức khỏe, sự độc lập hoặc chất lượng cuộc sống cho con quý vị.

Tiết kiệm thông minh, đồng thời bảo vệ các phúc lợi liên bang và tiểu bang hiện tại và trong tương lai của con quý vị

Cho dù con quý vị đã nhận được trợ cấp hay sẽ nhận được sau này, quý vị đều có thể tiết kiệm trên mức giới hạn tài sản SSI là 2 000 USD. Tài khoản ABLE cho phép quý vị tiết kiệm tới 100 000 USD mà không làm ảnh hưởng đến quyền lợi tiền mặt SSI của quý vị. Số tiền trong tài khoản này sẽ không ảnh hưởng đến các phúc lợi khác của tiểu bang và liên bang như bảo hiểm y tế cũng như miễn trừ Medicaid, HUD, SNAP và các phúc lợi khác.

Hãy kiểm soát ngay lúc này và cho tương lai

Sử dụng tài khoản ABLE của Tiểu bang Maryland ngay bây giờ hoặc sau này để thanh toán nhiều loại chi phí được coi là Chi phí khuyết tật đủ điều kiện (Qualified Disability Expenses, QDE) như chi phí y tế, vật lý trị liệu, giáo dục, hướng nghiệp, hỗ trợ cá nhân, công nghệ hỗ trợ, v.v..

Tài khoản ABLE của Tiểu bang Maryland cho con quý vị Thu nhập được miễn thuế

Chương trình ABLE của Tiểu bang Maryland cung cấp bốn lựa chọn đầu tư, cộng với một tài khoản được FDIC bảo hiểm lên tới 250 000 USD. Thẻ Visa trả trước là tính năng cũng có sẵn theo yêu cầu để hỗ trợ kiến thức và khả năng tài chính khi con quý vị lớn lên. Thu nhập được miễn thuế khi sử dụng cho Chi phí khuyết tật đủ điều kiện.



Các khoản đóng góp có thể đủ điều kiện để được khấu trừ khỏi thu nhập chịu thuế của tiểu bang Maryland của quý vị

Bất kỳ ai cũng có thể đóng góp vào tài khoản Maryland ABLE của con quý vị. Mỗi người nộp thuế ở Tiểu bang Maryland đóng góp vào tài khoản ABLE của Maryland đều đủ điều kiện để khấu trừ khỏi tổng thu nhập của mình tới 2500 USD tiền đóng góp mỗi năm, cho mỗi người thụ hưởng trong tờ khai thuế tiểu bang Maryland của mình.

Chuyển khoản tiết kiệm cho đại học 529

Nếu quý vị có tài khoản tiết kiệm học phí đại học 529 cho con mình và nghĩ rằng con có thể không sử dụng được số tiền đó cho học phí hoặc các chi phí giáo dục đủ điều kiện khác trong tương lai, thì có thể dễ dàng chuyển tiền từ tài khoản đó sang tài khoản ABLE của Tiểu bang Maryland. Quý vị có thể hoàn tất việc chuyển tiền mà không phải trả thêm phí hoặc chịu phạt. Quý vị nên tìm kiếm lời khuyên về thuế từ một chuyên gia thuế có trình độ để có được lời khuyên phù hợp dựa trên hoàn cảnh cụ thể của riêng quý vị.

Quỹ tín thác nhu cầu đặc biệt và Maryland ABLE Có thể song hành cùng nhau

Con quý vị có thể có tài khoản Maryland ABLE mà không cần có quỹ tín thác dành cho nhu cầu đặc biệt. Nếu quý vị có quỹ tín thác nhu cầu đặc biệt, quỹ đó có thể hoạt động song song với tài khoản ABLE của Maryland



Mở tài khoản Maryland ABLE tại
MarylandABLE.org



HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

(855) 563-2253

THỨ HAI – THỨ SÁU • 9 GIỜ SÁNG – 8 GIỜ
TỐI THEO GIỜ MIỀN ĐÔNG



Vươn tới trải nghiệm sống tốt hơn cho con quý vị

Mở tài khoản ABLE của Tiểu bang Maryland.

“

Tôi dễ dàng tiết kiệm với tài khoản ABLE của mình. Tôi gửi cho gia đình và bạn bè một liên kết đến trang quà tặng ABLE của tôi và họ giúp tôi tiết kiệm tiền cho trại hè của mình.”

—Lily, Học sinh

“Tài khoản ABLE đã giúp chúng tôi thanh toán chi phí y tế cho con gái mình trong nhiều năm qua và mang đến cho chúng tôi cơ hội chuẩn bị cho tương lai của con bé.”

—Jim, Phụ huynh

Bắt đầu tiết kiệm ngay hôm nay cho tương lai tài chính của con quý vị chỉ với 25 USD.

TRUY CẬP
MarylandABLE.org

HOẶC GỌI
(855) 563-2253
Thứ Hai - Thứ Sáu
9 GIỜ SÁNG – 8 GIỜ
TỐI THEO GIỜ MIỀN ĐÔNG

Việc đăng ký chương trình ABLE của Maryland là một quyết định quan trọng đối với quý vị và gia đình. Vui lòng đọc kỹ toàn bộ Thỏa thuận tham gia và công bố chương trình trước khi quyết định đăng ký. Bản công bố Chương trình ABLE của Maryland cung cấp các mục tiêu đầu tư, rủi ro, chi phí và phí tổn, lệ phí cùng các thông tin khác mà quý vị nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đầu tư. Nếu Người thụ hưởng sống ngoài Tiểu bang Maryland, quý vị nên cân nhắc về bất kỳ chương trình ABLE nào do tiểu bang nơi Người thụ hưởng cư trú cung cấp trước khi quyết định đầu tư vào chương trình ABLE của Tiểu bang Maryland. Hãy nhớ rằng các chế độ phúc lợi theo tiểu bang phải là một trong nhiều yếu tố được cân nhắc kỹ lưỡng khi đưa ra quyết định đầu tư. Tài khoản ABLE của Maryland không được bảo đảm bởi Tiểu bang Maryland, bất kỳ cơ quan nhà nước hoặc đơn vị trực thuộc nào hoặc các đại lý hoặc chi nhánh được ủy quyền của họ. Quý vị có thể mất tiền khi đầu tư vào tài khoản ABLE của Tiểu bang Maryland.

Cân nhắc mục tiêu đầu tư, rủi ro và chi phí trước khi đầu tư.